

NHIỆT THÀNH VÌ SỰ NGHIỆP

GDPTVN nhiều năm qua, đã bộc lộ nhiều đặc điểm rất sán lạn, lạc quan về sự phát triển lớn mạnh, và dành một chỗ đứng rất đáng tin cậy trong lòng xã hội. GDPTVN đã ảnh hưởng rất lớn, lấy lại thời vàng son, mà bản thân đã từng chiếm lĩnh tình cảm son sắc, trong lòng quần chúng thuở nào. GDPTVN đóng góp một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển, xây dựng đạo pháp và dân tộc. sự đóng góp tích cực nhiệt thành của bao lớp H.Tr Phật tử không phải là nhỏ. Nhưng đôi khi cái công thâm lặng thiết thực này chưa được nhìn nhận một cách khách quan và công bằng. Nếu không có GDPT làm cầu nối giữa thế hệ trẻ với thế hệ người lớn, thì thử hỏi văn hóa Phật giáo có được phổ biến rộng rãi đến từng ngõ ngách của mọi đời sống tâm hồn hay không ? Nếu GDPT không phổ cập hóa Phật pháp trong các hoạt động văn hóa - giáo dục - văn nghệ- giải trí - vui chơi, thì dù cho các cấp chức năng, có đủ khả năng diệu thủ nghìn mắt - nghìn tay, cũng chưa chắc đã nắm bắt được hết các vấn đề bức súc, các nhu cầu cấp thiết, nảy sinh trong đời sống dân sinh.

GDPT đã xác định, hàng triệu tấm lòng như một, cứ cố gắng hiến

hết sức mình. Như những con tằm, cứ làm cái nhiệm vụ thiêng liêng của mình, là miệt mài thắt ruột nhả tơ, để mai này trao lại cho đời những án văn trác tuyệt. Với hạnh nguyện kì vĩ “Ngũ trược ác thế thế tiên nhập”. Như một chiến sĩ trên mặt trận tâm linh, dấy dấy cam go khắc nghiệt, mỗi người H.Tr Phật Tử sẵn sàng đối mặt với thực tại phũ phàng, đem lại cho đời ánh sáng nhiệm màu, truyền đạt đến tận mọi ngõ ngách tâm hồn lạnh giá, đang lặn ngụp giữa biển đời dấy sóng khổ đau. Người H.Tr Phật tử, luôn luôn đem tình thương yêu chan hòa, vô ngã - vị tha, xoa dịu những vết thương đau rỉ máu trên đường đời gai góc.

GDPTVN là nhu cầu của cuộc sống, là lí tưởng phụng sự, đây là mối tương quan gắn bó giữa người với người. Đến với GDPTVN trong các buổi sinh hoạt họp đoàn, không phải chỉ cảm thấy hơi thở mình còn nối tiếp, mà cuộc sống của chúng ta còn thể hiện qua từng ánh mắt thân thương. Không còn chỉ là cảm nhận, mà thật sự là thế đứng, là tầm nhìn, là tấm lòng của mỗi người H.Tr Phật tử, kiên cường vững chãi trong cuộc sống.

Đối tượng của chúng ta không phải chỉ gói gọn đóng khung dưới mái chùa - trong tổ chức GDPT, mà còn đông đảo quần

chúng xã hội bên ngoài, còn nhiều thế hệ tuổi trẻ đàn em đang chơ vơ - lạc lõng, lang thang - tha hóa trong bùn nhơ nước đọng, đang bị doanh vây bởi những dòng í thức hệ bung bít mịt mù không lối thoát. Trách nhiệm của người H.Tr Phật tử rất nặng nề, rất quan trọng, và cũng phải nói là rất thiêng liêng - cấp thiết. Nếu chệch hướng bay, rõ ràng dễ sinh ra lắm chuyện buồn lòng đáng tiếc.

Nhưng vận mệnh của tổ chức trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, còn thiêng liêng gấp nghìn lần. Tổ chức GDPTVN là một tổ chức có lí tưởng, có đường hướng rõ ràng. Đó là hướng sống của mỗi con người, mà không ai có quyền xâm phạm, càng không được phép phá rối kỉ cương này. Cánh cửa GDPTVN mở rộng, trong đoàn người đông đảo, rầm rập dưới ngọn linh kỳ hòa bình, nền xanh - đóa hoa sen trắng, lượn bay trên khắp hành tinh này, là hướng đến mục phiêu mà tổ chức đã vạch ra, và khấn định một lối sống dung hóa duy nhất.

Lạc quan là điều tất nhiên phải có và phải đến. Như một sức thù thắng, với tinh thần tất thắng, đã vượt qua biết bao sóng gió gian nan, những chướng ngại hầu như luôn luôn nằm chờ dưới chân mình. Tuy vậy, vẫn còn có các bậc H.Tr Phật tử niên trưởng - đàn anh đi trước, có nhiều uy lực - khả năng -

niệt huyết tràn trề. Đã có tâm nhìn đong đầy tuệ giác, thấy được từng góc cạnh của tổ chức. nơi nào là gốc cây khản khiu èo uột, nơi nào là thân cành mềm lã úa vàng, nên đã cần mẫn chăm bón, để rồi tạo nên vườn cây đạo hạnh, dần hồi được xanh um, vươn cao rợp mát bóng đời. Các anh các chị hiểu rõ rằng, dù vất vả là thế, bù đắp lại chẳng có là bao. Nhưng không bao giờ nề hà, mà phải có trách nhiệm nặng nề, tiếp tục làm cái nhiệm vụ của một người thợ lành nghề, cần cù chăm chỉ, gọt dũa - dồi mài, truyền trao lại dòng sinh mệnh cho đàn hậu tấn, đội ngũ kế thừa hội nhập, phát huy thành tựu một đời sống Phật chất hoành tráng ./-



Nguyễn Hoàng
Phan Văn Huy Tâm